



9/ 03 / 52

มท.3 มอบเกียรติบัตร น้ำประปาดีมีได้ ศูนย์ไบเทค บางนา

มท.3รับรองคุณภาพน้ำประปาดีมีได้ 19 หน่วยงาน มั่นใจน้ำประปาดีมีได้ ต้องหมั่นดูแลระบบท่อภายใน เครื่องกรองน้ำและถังพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ โครงการน้ำประปาดีมีได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร“น้ำประปาดีมีได้”แก่ 19 หน่วยงาน โดยมี พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้อำนวยการการประปานครหลวง คณะผู้บริหาร ดร.ประสาน กิรัชบุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคให้การต้อนรับ

มท.3 กล่าวว่า การประปานครหลวง(กปน.) เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสอบและประกาศรับรองคุณภาพน้ำประปาดีมีได้ทุกเขตบริการมาตั้งแต่ปี 42 จึงทำให้เกิดโครงการน้ำประปาดีมีได้ขึ้น และ กปน. ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการบริโภคน้ำประปา ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย มีนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพตลอดเวลา ก่อนจ่ายไปบริการประชาชนในทุกพื้นที่ แต่เมื่อน้ำเข้าสู่ระบบท่อภายในของผู้ใช้น้ำแต่ละหลังคาเรือนแล้ว น้ำประปาจะยังคงคุณภาพดีมีได้นั้น จะต้องอาศัยการดูแลสภาพระบบท่อภายในสถานที่นั้นๆ หากเป็นสนิมหรือผุกร่อนต้องทำการเปลี่ยนท่อใหม่ รวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำตามวาระอย่างสม่ำเสมอ สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพน้ำประปามากขึ้น เพราะกปน.จะเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งตรวจสอบระบบท่อภายใน ให้คำแนะนำในการล้างถังพักน้ำ สิ่งเหล่านี้จะทำให้น้ำประปาคุณภาพดีมีได้ตลอดไป การดำเนินกิจกรรมใน โครงการน้ำประปาดีมีได้ กปน.ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นับเป็นงานบริการสังคม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของ กปน.ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

สำหรับหน่วยงานทั้ง 19 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปรินทร จำกัด (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค) / บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด / บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด / บริษัท พี เอ ซี (สยาม) จำกัด (โรงพยาบาลนวมารมย์) / บริษัท เดอะ

มอลล์ กรุ๊ป จำกัด (รวมคำแหง) / โรงเรียนประชาคมนานาชาติ / โรงเรียนอนุบาลบ้านหวาน / โรงเรียน
วิทยานนท์ / โรงเรียนสามแยกคลองหล่อ / โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว / โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร / นิติ
บุคคลอาคารชุด อีตัส ไทย ทาวเวอร์ / นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนทาวเวอร์ 2 / นิติบุคคลอาคารชุดเมือง
ใหม่บางพลี 1 / วัดกลางวรวิหาร / สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง / ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง / องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเสาธง

ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด